



ความมั่นคงของชาติไทย

พลอากาศโท เดชา หั้นหาบุญ*

รัฐชาติไทย มีความเกรียงไกรยิ่งใหญ่ มาแต่ครั้งอดีตนับพันปีในภูมิภาคเอเชียหรือที่เรียกกันว่าอินโดจีนในอดีต การคงอำนาจอธิปไตยของชาติสืบต่อมาจนปัจจุบันนับเป็นเกียรติภูมิอย่างใหญ่หลวงของบรรพชน จวบจนอนุชนรุ่นหลัง ด้วยความปรีชาสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ และการดำเนินกุศโลบายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการดำเนินนโยบายต่างๆ ของประเทศ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งจะต้องพยายามดำเนินการทุกวิถีทางให้ประเทศมีความมั่นคงในทุกด้านที่เป็นพลังอำนาจแห่งชาติคือเรื่องของการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ จิตสังคม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

เมื่อกล่าวถึง ความมั่นคงของชาติ ส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่อง กำลังทหาร กองทัพ และการป้องกันประเทศเป็นอันดับแรก เพราะสิ่งนี้มีความสำคัญในเรื่องของการรักษาอธิปไตยของชาติ ป้องกันการรุกรานด้วยกำลังของชาติอื่น ขณะเดียวกันก็เป็นกลไกเครื่องมือสำหรับการรุกรานชาติอื่น ไม่เพียงแต่ในยุคโบราณผ่าน

ถึงยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก แม้ในยุคปัจจุบัน ดังเช่น สงครามสหรัฐ - อิรัก เมื่อ 20 มีนาคม - 9 เมษายน 2546 ด้วยข้อเท็จจริงแล้ว กองทัพหรือการทหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งในความมั่นคงของชาติหรือพลังอำนาจแห่งชาติ พลังอำนาจแห่งชาติอีก 4 ด้านคือ การเมือง เศรษฐกิจ จิตสังคม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนมีความสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นต่อเนื่อง จะพูดว่าพลังอำนาจด้านใดมีความสำคัญที่สุดสำหรับเรื่องความมั่นคงของชาติ คงไม่ได้

ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2549 ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ประเทศไทย ผลประโยชน์แห่งชาติ และวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติอย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง เมื่อปี พ.ศ. 2540 อีกด้านหนึ่งที่เร่งปฏิรูป คือ การเมือง ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ประกาศใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2540 ซึ่งมีจำนวน 12 หมวด 336

*รองผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์



มาตรา ซึ่งระบุสาระสำคัญที่เป็นกรอบการปฏิบัติในการปฏิรูปการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมากโดยสาระของรัฐธรรมนูญมุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อีกทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยได้คำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งเหล่านี้มุ่งให้เกิดความมั่นคงทางการเมือง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลปัจจุบันแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ก็มีเสถียรภาพอย่างมากด้วยจำนวนเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลถึง 366 เสียงจาก 500 เสียง และอนาคตเชื่อว่าการเมืองไทยจะมีพรรคการเมืองขนาดใหญ่เพียง 2 พรรค เช่นอารยะประเทศ ทางตะวันตกแทนที่จะมีพรรคการเมือง 15-40 พรรคเช่นในอดีต

ในด้านจิตสังคมหรือสังคมจิตวิทยา รัฐบาลก็ได้พยายามสร้างความมั่นคงจะเห็นได้ว่า สาระสำคัญได้ถูกระบุเอาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านสังคมจิตวิทยา จะให้ความสำคัญต่อภัยคุกคามต่างๆ เช่น วัฒนธรรมต่างชาติที่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิดเสรีการค้าและบริการ ความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ในประเทศและตามแนวชายแดน รวมทั้งอาชญากรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อให้สภาพสังคมจิตวิทยาของประเทศไทยมีความมั่นคง ซึ่งนับเป็นพลังอำนาจแห่งชาติ สาขาหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจและการเมือง อาจกล่าวได้ว่า ความมั่นคงทาง

ด้านสังคมจิตวิทยาเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ หากประชาชนมีสภาวะทางสังคมจิตวิทยาที่ดีโอกาสจะก้าวไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองให้มีความมั่นคงก็ย่อมง่ายขึ้น

ความมั่นคงของชาติทางด้านการทหาร ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันประเทศไว้ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ของโลก ที่สหรัฐอเมริกามีศักยภาพในการเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลก ทำให้จีนและรัสเซีย เพิ่มความสัมพันธ์กันมากขึ้นเป็นขั้วอำนาจใหม่ และพยายามหาพันธมิตร ทำให้ประเทศไทย ต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศที่รัดกุมและละเอียดอ่อน อีกประเด็นหนึ่งได้มีการประเมินสภาวะแวดล้อมว่า ปัจจุบันสงครามขนาดใหญ่ คงเกิดขึ้นได้ยาก แต่จะมีการใช้สงครามเศรษฐกิจ และสงครามข้อมูลข่าวสารแทนการใช้กำลังทหาร อีกทั้งการประเมินสภาวะแวดล้อมของประเทศรอบบ้าน อันหมายถึง ประเทศที่มีอาณาเขตหรือพรมแดนติดกับประเทศไทย 4 ประเทศ คือ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีศักยภาพทางทหารใกล้เคียงหรือด้อยกว่าประเทศไทย ส่วนพลังอำนาจด้านอื่นๆ ก็มีความใกล้เคียงหรือด้อยกว่าประเทศไทยเช่นเดียวกัน ปัญหาความขัดแย้งเป็นปัญหาพื้นฐานเรื่องพรมแดน และผลประโยชน์บางประการที่สามารถตกลงเจรจากันได้ทางการทูต และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ โอกาสการใช้กำลังทหารเข้าตัดสินปัญหาความขัดแย้ง คงเกิดขึ้นได้ยากหากผู้นำของแต่ละประเทศไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันและแก้ปัญหาเมื่อเริ่มเกิดขึ้นฉันทมิตรประเทศ อีกทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ก็มีนโยบายต่างประเทศที่จะสร้างความ



สัมพันธ และผนึกกำลังรวมความแข็งแกร่งเพื่อเป็นอำนาจต่อรองกับองค์กระหวางประเทศในต่างภูมิภาค

การเสริมสร้างกำลังกองทัพจึงเป็นเพียงให้คงเขียวเล็บ สามารถปกป้องดินแดนและรักษาอธิปไตยของประเทศเท่านั้น ด้วยนโยบายการปรับลดกำลังกองทัพให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพสูงโดยทดแทนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์และการเตรียมกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภาพให้สามารถเรียกระดมพลได้ยามจำเป็นงบประมาณกระทรวงกลาโหมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 77,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) กำลังทหารและอุปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในยามปกติ เพื่อให้คุ้มค่าเม็ดเงินงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชนในประเทศซึ่งเชื่อว่ากำลังทหาร

ของกองทัพไทยสามารถรักษาความมั่นคงให้ประเทศชาติได้อย่างแน่นอน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นสิ่งจำเป็นในยุคโลกาภิวัตน์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคล อันเป็นหัวใจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องรองรับแผน 9 คือ การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาของชาติอย่างมาก

พลังอำนาจแห่งชาติทั้ง 5 ด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินนโยบายให้เหมาะสมเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจเสียสละต่อประเทศชาติของผู้นำรัฐบาลและทุกคนในชาติ